

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.20 ทรงตัวในกรอบแคบ 30.15 - 30.25

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.20 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ระยะสั้นยังทรงตัวในกรอบแคบ ตลาดรอปัจจัยใหม่ ความคืบหน้าข้อตกลงการค้าสหรัฐและจีน คาดกรอบวันนี้ 30.15- 30.25

*นายจิตติพล พุกพญาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.20 ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเชื่อว่าสัปดาห์นี้ตลาดก็จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ต้องระวังว่าเงินบาทเป็นสกุลเงินที่แข็งค่ามากที่สุดในเอเชีย ถ้ามีปัจจัยใหม่ที่อาจกลับเข้ามาในตลาดไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ หรือถ้าสหรัฐและจีนสามารถหาข้อตกลงทางการค้ากันได้เร็ว เชื่อว่าตลาดจะขายทำกำไรเงินบาทเพื่อย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ

คาดการณ์เงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.15- 30.25 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบสัปดาห์นี้ 29.85 - 30.35 บาท/ดอลลาร์

สำหรับช่วงสัปดาห์นี้ต้องติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ เด่นที่สุดจะเป็นการรายงานจีดีพีไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะขยายตัว 2.0% จากไตรมาสก่อน (ปรับเป็นรายปี) หลังจากที่มีการรายงานครั้งก่อนชี้ว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้ 1.9% ในไตรมาสที่ผ่านมา จากแรงหนุนของการบริโภคภาคเอกชน

ขณะเดียวกันในวันพุธก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐาน (US Core PCE) ซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่ธนาคารกลางสหรัฐใช้ในการพิจารณาปรับดอกเบี้ย คาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนตุลาคมจะขยายตัวได้ 1.7% เป็นการเน้นย้ำว่าดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ฝั่งตลาดทุน เรื่องที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นความเคลื่อนไหวของสงครามการค้า ขณะที่ตลาดจะพักประเด็นการถดถอยประธานาธิบดี เนื่องจากเป็นช่วงที่หยุดสภาค เป็นบวกกับดอลลาร์ระยะสั้น

โดยตลาดจะกลับไปจับตาเงินปอนด์ ที่มีโอกาสผันผวนสูงหลังทราบนโยบายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง ขณะเดียวกันก็ต้องจับตาค่าเงินหยวน ที่มีโอกาสอ่อนค่าถ้าสงครามการค้าและความวุ่นวายในฮ่องกงยังคงยืดเยื้อ

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.25 วันศุกร์ 97.94

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,466.49 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 136.18 ล้านบาท

*ชปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.208 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้